

ก 2211

เดลินิวส์

ฉบับที่ 16,614 วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2538 ราคา 5.00 บาท DAILYNEWS



มองรอบตัว



ยาอี (วิล) ✓

ประหยัด คุณสมบัติ

ปื่นที่วิตกกังวลทัวหน้า เกี่ยวกับ การระบาดของ ยาอี ยาอีที่ว่านี้ เป็นการเรียกชื่อย่อของยา “เอ็คตาสี (ECSTACY)” และ “เอ็นจอยเม้นท์ (ENJOYMENT)” หมายความว่า ความสนุกสนาน แต่ถ้าจะเรียกกันให้ ถูกต้องตามผลร้ายที่เกิดจากการใช้ยาตัว นี้ น่าจะเรียกว่ายา “อีวิล (EVIL) ซึ่ง หมายความว่าความชั่วร้าย เสียละมากกว่า

ยาอีวิล ที่ว่านี้ มีชื่อทางเคมีว่า โค ออกโซทีนีส เมธัมมีเฟมีน

ยาอีวิล ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ทำให้เกิดอาการฟุ้งซ่าน เลื่อนลอย ทัศน มาจากยากล่อมประสาทประเภทแอมเฟตา มิน (ยาม้า) และเอพรีดีน ผู้ที่เสพยานี้เข้าไป จะไม่เป็นตัวของตัวเอง สร้างภาพว่าตัวเองมี โลกของตัวเองอยากจะเป็นอะไรก็เป็นได้ตาม แต่จะจินตนาการไป บางครั้งอาจคิดว่าตน เองเป็นซูเปอร์แมน แอนแอนลงมาจากตึก ตกลงมาเป็นซูเปอร์โจ๊ก คือละไปทั้งร่าง แบบที่เป็นข่าวดังเมื่อเดือนก่อน

สารตัวหนึ่งที่ทำให้ยาอีก่อให้ เกิด ความรู้สึกที่ว่าต่อผู้เสพก็คือ “โคเคน” อัน เป็นยาเสพติดที่นิยมกันมากในประเทศสหรัฐ อเมริกา จนต่อมาก็เริ่มแพร่หลายเข้ามาใน ประเทศไทย โดยว่ากันว่า พวกที่มีอาชีพ เกี่ยวกับวงการบันเทิงที่ท่องต่างแดนบ่อย ๆ หรือสถานเริงรมย์ต่าง ๆ เป็นผู้นำเข้า

ที่น่าวิตกก็คือ คุณสมบัติของยาอีทำ ให้ผู้เสพเคลิบเคลิ้ม อยู่ในโลภฝัน ห่างไกล จากโลกความเป็นจริง ดังนั้นโอกาสที่ คนจะ ใช้ยานี้เพราะความเครียด และความกั้มอก กั้มใจต่อสภาพแวดล้อมที่กดดันจึงมีอยู่สูง อาการเช่นนี้คงไม่จำกัดอยู่เฉพาะในวงการบันเทิง หรือสถานเริงรมย์เท่านั้น

ทั้งนี้เพราะ โรคเครียด กำลังจะ กลายเป็นโรคประจำตัวของคนไทยไปเสีย แล้ว ยิ่งกระแสการพัฒนาทางด้านวัตถุมาก ขึ้นเท่าใด คนที่ตามไม่ทันกระแสอย่างว่า ก็จะต้องถูกกดดันมากยิ่งขึ้น เมื่อถูกกดดัน มาก ความเครียด ก็เข้ามาเยือนอย่างเลี่ยงไม่ ได้

อย่ามัวนอนใจเลยว่า ยาอีมีราคา แพง พวกที่สามารถเสพได้คงมีเฉพาะคนที่ มีรายได้สูง ๆ เท่านั้น จำได้ไหมว่าสมัยก่อน

เฮโรอีนมีราคาแพงแสนแพง คนก็ยังมี ปัญญาหาเงินมาซื้อได้ ยาอีก็เช่นกัน หากคนจะเสพแล้วย่อมหาเงินมาเสพ จนได้แม้จะแพงเพียงใด ?

การตรวจตราจับกุม แหล่ง กำ หรือแหล่งมั่วสุมเสพยาอี เป็น เพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ วิธีการ เข้าถึงสมุฏฐานของการเสพยาอีก็ คือ การสร้างความมั่นใจในตัวเอง การรู้จักวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ มีเหตุมีผล ซึ่งเท่ากับเป็นการลด อาการเครียด หรือลดอารมณ์ที่รุนแรง ขาดสติลงได้

คาถาป้องกันยาอีก็คือ เดิม สติ ให้มันคงรับรองไม่ลงนรกเพราะ ยาอี (วิล)...แน่ ๆ.